

กระบวนงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

กระบวนงาน สพฐ.	กระบวนงาน สพท.	กระบวนงานโรงเรียน	กระบวนงาน สศศ.
<ol style="list-style-type: none"> 1. (ร่าง) งานให้บริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 2. (ร่าง) งานให้บริการเทียบวุฒิการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. (ร่าง) งานให้บริการจัดทำใบแทนใบประกาศนียบัตร 4. (ร่าง) งานให้บริการจัดทำใบแปลใบเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศ 5. (ร่าง) งานให้บริการจัดทำหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 6. (ร่าง) การขอข้อมูสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ สำหรับคนพิการ 7. (ร่าง) การออกหนังสือรับรองแสดงผลงาน (นร.1) และหนังสือรับรองรายการการบริจาคทรัพย์สิน (นร. 2) 8. (ร่าง) การตรวจสอบสิทธิการขอพระราชทานเพลิงศพ 9. (ร่าง) งานการอนุญาตให้ใช้สื่อการเรียนรู้ของเอกชนในสถานศึกษา (ตรวจก่อนจัดจำหน่าย) 10. (ร่าง) งานการอนุญาตให้ใช้สื่อการเรียนรู้ของเอกชนในสถานศึกษา (ตรวจหลังจัดจำหน่าย) 11. (ร่าง) การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาเพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับคนพิการ 12. (ร่าง) การจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน (กรณี 101 คนขึ้นไป) 13. การจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณี 101 คนขึ้นไป) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 2. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ 3. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไม่เกิน 50 คน) 4. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน) 5. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย) 6. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน) 7. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่ 50 คนแต่ไม่เกิน 100 คน) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3. การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 5. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 	<p>ศูนย์การศึกษาพิเศษ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (ร่าง) การรับนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ 2. (ร่าง) การย้ายนักเรียนออก ศูนย์การศึกษาพิเศษ 3. (ร่าง) การรับย้ายนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ 4. (ร่าง) การขอลาออก ศูนย์การศึกษาพิเศษ 5. (ร่าง) การขอหลักฐาน เอกสารทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ 6. (ร่าง) การขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ 7. (ร่าง) การขอรับบริการยืม-คืน หนังสือห้องสมุด ศูนย์การศึกษาพิเศษ 8. (ร่าง) การขอใช้ห้องเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 9. (ร่าง) การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ <p>โรงเรียนเฉพาะความพิการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (ร่าง) การรับนักเรียน รร เฉพาะความพิการ 2. (ร่าง) การย้ายนักเรียนออก รร เฉพาะความพิการ 3. (ร่าง) การรับย้ายนักเรียน รร เฉพาะความพิการ 4. (ร่าง) การขอลาออก รร เฉพาะความพิการ 5. (ร่าง) การขอพักการเรียน (กรณีนักเรียนเจ็บป่วยและผู้ปกครองร้องขอ) รร เฉพาะความพิการ 6. (ร่าง) การขอเทียบโอนผลการเรียน รร เฉพาะความพิการ 7. (ร่าง) การขอหลักฐาน เอกสารทางการศึกษา รร เฉพาะความพิการ 8. (ร่าง) การขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน แผนการเรียน รร เฉพาะความพิการ 9. (ร่าง) การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ รร เฉพาะความพิการ <p>โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (ร่าง) การรับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 2. (ร่าง) การย้ายนักเรียนออก 3. (ร่าง) การรับย้ายนักเรียน

			4. (ร่าง) การขอลาออก 5. (ร่าง) การขอเทียบโอนผลการเรียน 6. (ร่าง) การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา 7. (ร่าง) การขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ-ซ้ำชั้น 8. (ร่าง) การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
--	--	--	--